



# การสร้างวัฒนธรรม "NO GIFT POLICY"



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราง เขต 2

**N**  **GIFT POLICY**  
งดรับ งดให้ของขวัญ

"ขอรับความปรารถนาดีผ่านบัตรอวยพร  
หรืออวยพรผ่านสื่อสังคมออนไลน์"

เพื่อสร้างค่านิยมสุจริต โปร่งใส และต่อต้านการคอร์รัปชันทุกประเภท

นางพัชรนันท์ นิลพัฒน์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราง เขต 2



[www.trang2.go.th](http://www.trang2.go.th)



075 272 050

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราง เขต 2

การสร้างวัฒนธรรม (No Gift Policy) ของผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้าง  
วัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ มีทัศนคติ ค่านิยม และแนวทางยึดถือปฏิบัติเกี่ยวกับการให้  
หรือรับของขวัญหรือของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันการกระทำอันมีผลต่อ  
การใช้อำนาจในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  
เขต ๒ ได้ดำเนินการดังนี้

๑. ประกาศ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  
เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ  
ในการเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม และแนวทางที่เหมาะสมให้บุคลากรได้ยึดถือปฏิบัติเกี่ยวกับการให้  
หรือรับของขวัญหรือของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันการกระทำอันมีผลต่อ  
การใช้อำนาจในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ตามแผนปฏิรูป  
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เพื่อเป็นการแสดงเจตนาารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงเสริมสร้างคุณธรรม  
จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน อันส่งผลให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานตาม  
หลักธรรมาภิบาลที่ดี จึงขอประกาศว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ เป็นหน่วยงาน  
ที่บุคลากรทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในก่อน ขณะ และหลังปฏิบัติ  
หน้าที่ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อคุณติฉิน หรือการคัดลั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนำไปสู่  
การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผู้บริหารจะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้ง กำกับ  
ดูแลบุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
อย่างเคร่งครัด

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางพิชณันท์ นิลพัฒน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒



๒. ประชาสัมพันธ์นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านเว็บไซต์ สพป.ตรัง เขต ๒ <http://trang2.go.th/index.php>



๓. ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจประมวลจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑) วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมอันดามัน ๓ สพป.ตรัง เขต ๒ นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต ๒ เป็นประธานให้ความรู้ความเข้าใจประมวลจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้กับบุคลากรในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๖๔ คน เพื่อมอบนโยบายเป็น “หน่วยงานที่บุคลากรไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และของกำนัลทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่” ทั้งในก่อน ขณะ และหลังปฏิบัติหน้าที่”



๒) วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมโรงแรมวัฒนา พาร์ค อ.เมือง จ.ตรัง นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต ๒ เป็นประธานให้ความรู้ความเข้าใจประมวลจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้กับสถานศึกษาในสังกัด จำนวน ๑๓๔ แห่ง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างวัฒนธรรมให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในก่อน ขณะ และหลังปฏิบัติหน้าที่





๓) วันที่ ๑๔ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมโรงเรียนห้วยยอด (กลิ่งวิทยาการ) อ.ห้วยยอด จ.ตรัง นางพัชรัตน์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต ๒ ได้มอบหมายให้ นายปรีชา หมื่นคลาน รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๒ เป็นประธานความรู้ความเข้าใจประมวลจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน ๒๖๘ คน เพื่อ “ปลูก และ ปลูกจิตสำนึกและ สร้างวัฒนธรรมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” ปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด และ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมแสดงเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการ ปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในก่อน ขณะ และหลังปฏิบัติหน้าที่



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2



[www.trang2.go.th](http://www.trang2.go.th)



075 272 050